
Góðan dag.

Á fundi sveitarstjórnar Hörgársveitar þann 15. mars 2018 var umrætt erindi til umfjöllunar í tengslum 
við fundargerð Eyþings frá 2. mars 2018 þar sem fram kemur að stjórn Eyþings hafi ályktað um 
málið. Í fundargerð sveitarstjórnar er eftirfarandi bókað undir lið 2:

2. Fundargerð stjórnar Eyþings frá 2. mars 2018
Fundargerðin lögð fram.
Varðandi lið 4.i. í fundargerðinni, tillaga til þingsályktunar um stefnu stjórnvalda 
um uppbyggingu flutningskerfis raforku 179. mál, ályktar sveitarstjórn 
eftirfarandi:
Sveitarstjórn Hörgársveitar samþykkti að taka undir mikilvægi þessi að ákvarðað 
verði skýrar hver á að meta þörf fyrir lengd jarðstrengskafla og hvar jarðstrengur 
hefur í för með sér mestan ávinning umfram loftlínu.

Þetta tilkynnist hér með.

M eð kveðju,
Snorri Finnlaugsson 
Sveitarstjóri
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